

Bài Học Lịch Sử VNCH Vẫn Chưa Ráo Mực!

Năm 1975 trước ngày mất nước bà Kiều Mộng Thu cùng với các dân biểu, nghị sĩ thuộc phe đối lập biểu tình ngồi chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, các Dân biểu phe đối lập tổ chức một cuộc tuyệt thực 24 giờ trên thêm trụ sở Quốc hội để phản đối cái mà họ gọi là "Chính quyền tham nhũng, không hiệu quả và áp bức" của Tổng thống



Dân biểu Kiều Mộng Thu (bìa phải hàng sau) bị VC thủ tiêu sau năm 75, DB Luật sư Trần Văn Tuyên (ngồi giữa, hàng trước) Ông đã bị VC bắt ngay sau khi Sài Gòn thất thủ và đã chết trong trại tù., kế bên là DB Trần Văn Sơn (mặc veston, cầm giấy, Hải quân Trung tá, bút danh sau 1975 là Trần Bình Nam) Vượt biên tới Nhật tháng 4 năm 1977, qua đời tháng 3 năm 2016 tại San Diego

Trong hai tháng 3 và 4 năm 1975 và cho đến sáng ngày 30/4/1975, tăng ni GHPGVNTN từ Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đà Lạt, Cần Thơ; những Miền Vạn Hạnh, Vĩnh Nghiêm và Ấn Quang đã cầm cờ Phật giáo ra đón bộ đội Cộng sản từ Huế vào đến Sài Gòn, Cần Thơ, để chiếm miền Nam.

Trước những năm tháng gần mất nước, nhiều tổ chức sinh viên đứng lên chống chính quyền VNCH, lập ra các tổ chức gọi tên là "**DÂN TỘC**" - Những sinh viên có tinh thần yêu nước này cùng những tăng ni **GHPGVNTN** họ định ninh là chế độ Cộng Sản sẽ đưa đất nước VN về với Dân Tộc - Còn chính phủ VNCH thì theo chủ nghĩa ngoại bang - do đó họ tranh đấu hỗ trợ cho Cộng Sản, giúp CS vào chiếm Miền Nam ...

Tại Mỹ lúc này những người Việt Nam chống TT Trump họ có lý tưởng giống hệt các sinh viên VN trước thời điểm năm 1975. Họ nghĩ Đảng Dân chủ sẽ đem phúc lợi tới cho người dân nghèo ở Mỹ, họ tôn vinh "Black Lives Matter"... Vào lúc này họ cho rằng Đảng Cộng Hòa và TT Trump chỉ lo phúc lợi cho một nhóm người nhà giàu Da Trắng, TT Trump độc tài, kỳ thị người da màu, ghét phụ nữ v.v...

Những người chống TT Trump không phải họ không yêu nước Mỹ vì chính những sinh viên Đại Học Vạn Hạnh trước năm 1975 cũng yêu nước giống vậy. Nhiều sinh viên thời điểm trước luôn nghĩ thể chế Cộng Sản và thể chế Dân Tộc là một - **Trước đây sinh viên VN đòi theo chủ thuyết "Dân Tộc" sai lầm ra sao thì**

những người theo Đảng Dân Chủ ở Mỹ ngày hôm nay họ cũng đi vào vết xe đổ.

Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng vào tháng 11 này TT Trump thua cuộc, Biden sẽ lên làm Tổng Thống thì chuyện gì xảy ra?

- Về đối nội, Biden sẽ **mở cửa rộng biên giới** không cấm đoán
- Các phong trào "Black Lives Matter" sẽ được tôn vinh giống như T.P New York cho sơn giữa đường, trước Trump Tower hàng chữ "Black Lives Matter" rất lớn
- Chính phủ Biden sẽ chịu họ, sẽ **cắt giảm tiền Cảnh sát** toàn quốc. Một khi có **ít cảnh sát thì tội phạm sẽ gia tăng là điều hiển nhiên**. Bọn buôn lậu thuốc phiện, buôn người, băng đảng dữ tợn sẽ dễ dàng vượt biên giới vào Mỹ vì Hải Quan cũng sẽ bị cắt giảm chung với cảnh sát.
- Biden gần đây **đe dọa đánh thuế nhà giàu** - lấy thuế cao các chủ doanh nghiệp như Tesla, Amazon, Facebook ...và nhiều Doanh Nghiệp nữa. Đây là những hãng lớn, rường cột kinh tế nước Mỹ sẽ gặp nạn, ảnh hưởng thị trường chứng khoán. "Joe Biden would significantly increase taxes on the wealthy if elected"
- Biden sẽ **đưa Obamacare trở lại** và những **người nghèo không đủ tiền mua Bảo Hiểm này sẽ phải chịu đóng phạt** - "if you can afford health insurance but choose not to buy it, you may pay a fee called the individual Shared Responsibility Payment when you file your federal taxes. (The fee is sometimes called the "penalty," "fine," or "individual mandate.") Đây là một chính sách không thua gì các nước Cộng Sản đang làm.
- Và dĩ nhiên một số không nhỏ sẽ chống lại phong trào "Black Lives Matter", họ **sẽ đối đầu - tới khi đó đất nước sẽ bạo loạn khắp nơi mà một số các nhà bình luận cho rằng có thể trở thành nội chiến**.
- Về Đối Ngoại Joe Biden sẽ dễ dàng **cho hàng hóa Trung Quốc tuồn vào nước Mỹ** - Các hãng xưởng Mỹ tìm cách ra nước ngoài tìm nhân công rẻ, và lúc đó nước **Mỹ sẽ trở lại thời kỳ thất nghiệp dài dài**. Hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ bán giá rẻ hơn như sắt thép, nông sản, kim loại đá quý - điều này sẽ làm cho nông sản Mỹ, doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề.

Còn dài lắm, đây chỉ là một vài vấn đề cho thấy nước **Mỹ sẽ chìm trong bóng tối cũng giống như nước VNCH bị Cộng Sản chiếm** - những người hôm nay bênh vực cho Biden sẽ phải trả giá bài học lịch sử của VNCH và nước Mỹ sẽ đi vào con đường bế tắc giống vậy.

Mọi guồng máy Dân Chủ của nước Mỹ xây dựng cả trăm năm nay sẽ bị phá vỡ - Một khi "Black Lives Matter" được tôn vinh thì tất cả các tượng đài của tiền nhân sẽ bị giật sập và ai đụng tới "Black Lives Matter" sẽ bị sách nhiễu, bôi nhọ giống như trường hợp Cornell Law School professor William A. Jacobson đang xảy ra khắp nơi, ảnh hưởng không ít tới giáo dục toàn nước Mỹ một khi nhiều **thầy cô giáo bị học sinh da đen tẩy chay**. Và dĩ nhiên còn nhiều nữa ...

Giả dụ nếu quý anh chị có được một phép màu trở về thời điểm trước năm 1975 để cảnh báo với cách sinh viên Đại Học Vạn Hạnh đang biểu tình chống chính quyền VNCH - Anh chị có giải thích là Đảng CSVN sẽ hủy hoại cả dân tộc VN nếu họ chiếm được Miền Nam - Dù bạn có giải thích đấng trời thì họ cũng **KHÔNG TIN** lời bạn nói cho đến khi sự việc xảy ra mà chính họ và gia đình họ trở thành nạn nhân